



ที่ ศธ 04114/ (140b

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ จังหวัดมุกดาหาร 49000

8 ธันวาคม 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน เป็นอย่างมาก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ เพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศล ตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ซึ่งได้เริ่มจัดงานวันครู ขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559, ด้วยการรณรงค์ให้ ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ควรดกกิจกรรมสันหนากการในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู
2. ให้โรงเรียนในสังกัด กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู
3. ให้โรงเรียนในสังกัด จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ
4. ให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

/5. ให้โรงเรียนในสังกัด...

5. ให้โรงเรียนในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพุกดาหาร ภายในวันที่ 18 มกราคม 2558 เพื่อจะได้รวมเสนอรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนันท์พงศ์ ชนพุทธิโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร. 0-4261-1532 ต่อ 22

โทรสาร 0 - 4261 - 2284